

คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

ที่ ๒๗/๒๕๖๕

เรื่อง ยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC
ของบริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด

ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๒๙/๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกคำสั่งที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว อันเนื่องมาจากปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทย มีผู้ประกอบการธุรกิจได้นำเข้า ผลิต หรือจำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นโคมไฟฆ่าเชื้อโรคแบบพกพา กระเป่าฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ เครื่องดูดกำจัดไรฝุ่นด้วยรังสียูวี หรืออุปกรณ์ฆ่าเชื้อแบบพกพา ในรูปแบบต่าง ๆ จำหน่ายให้กับผู้บริโภคเพื่อใช้ภายในบ้านเรือนหรืออาคารทั่วไป โดยอ้างสรรพคุณ ฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ไรฝุ่น ป้องกันเชื้อไวรัส Covid - 19 ซึ่งจากข้อมูลที่สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ข้อมูล ของโทษของการใช้รังสี UVC ว่าหากมีการใช้รังสี UVC ในระบบเปิดหรือผู้บริโภคได้สัมผัส/กระทบรังสี UVC โดยตรง อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังและเป็นอันตรายต่อดวงตาทำให้เกิด ต้อกระจก ตาอักเสบ หรือจอประสาทตาเสื่อมก่อนวัยอันควรซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ และให้ผู้ประกอบการซึ่งประสงค์จะขายหรือผลิต สิ่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายสินค้า หรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อจัดให้มีการทดสอบหรือ พิสูจน์ว่าสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค นั้น

บัดนี้ บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด ได้ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคเพื่อจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC จำนวน ๕ ประเภท ดังนี้

๑. ประเภทฝารองนั่งอเนกประสงค์ชนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ COTTO รุ่น คอนวินิค C9205
๒. ประเภทฝารองนั่งอเนกประสงค์ชนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ COTTO รุ่น คอนวินิค C9206
๓. ประเภทฝารองนั่งอเนกประสงค์ชนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ COTTO รุ่น คอนวินิค C9208
๔. ประเภทฝารองนั่งอเนกประสงค์ชนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ COTTO รุ่น คอนวินิค C9209
๕. ประเภทฝารองนั่งอเนกประสงค์ชนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ COTTO รุ่น คอนวินิค C9210

ผลการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าประเภทดังกล่าว ปรากฏว่า การทดสอบขีดจำกัดอันตราย อันเนื่องมาจากการแผ่รังสีอัลตราไวโอเล็ตจากการเปิดรับแสงที่เกิดจากตาและผิวหนัง ความยาวคลื่น การแผ่รังสีและการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV - C ผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙/๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ โดยมติคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ จึงมีคำสั่งให้แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว โดยให้ยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ของบริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด จำนวน ๕ ประเภท คือ (๑) ประเภทฝารองนั่งอเนกประสงค์ ยี่ห้อ COTTO รุ่น คอนวินิค C9205 (๒) ประเภทฝารองนั่งอเนกประสงค์ ยี่ห้อ COTTO รุ่น คอนวินิค C9206 (๓) ประเภทฝารองนั่งอเนกประสงค์ ยี่ห้อ COTTO รุ่น คอนวินิค C9208 (๔) ประเภทฝารองนั่งอเนกประสงค์ ยี่ห้อ COTTO รุ่น คอนวินิค C9209 และ (๕) ประเภทฝารองนั่งอเนกประสงค์ ยี่ห้อ COTTO รุ่น คอนวินิค C9210 ที่ขาย ผลิต ส่ง หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ทวี เกศีสำอาง

ประธานกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ